



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 1758

ที่ อว 0605.1(9) **วส995**

วันที่ **๑๐** กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน – สำนัก – ศูนย์ - กอง

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ให้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยชั้นนำของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาการจัดสรร ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น เพื่อให้การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วยมีความชัดเจน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	ประเภท (RU/RC/EC/โครงการวิจัย)	หัวหน้าหน่วย/ หัวหน้าโครงการ	คณะ/ หน่วยงาน	รับจัดสรร / วุฒิการศึกษา (ตำแหน่ง)	เงื่อนไขการปิดทุน
2	Average electron number in triple-quantum island system.	ผศ.ขวัญฤทัย วงศาพรม	วิทยาศาสตร์	ปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง	ตีพิมพ์ผลงานใน ฐานข้อมูล ISI Q3 ขึ้นไป จำนวน 1 ผลงาน

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าโครงการวิจัย (ผู้ยื่นขอ) หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดำเนินการส่งคุณสมบัติของนักวิจัยผู้ช่วย มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันพุธที่ 30 มกราคม 2567 เพื่อกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จะได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วยในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

1. หัวหน้าหน่วย/โครงการวิจัย หรือผู้ขอ ดำเนินการส่งรายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.res.msu.ac.th และดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การขอรับจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่ขอรับการจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย” มาถึงกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

3. เงื่อนไขการปิดทุนของการรับนักวิจัยผู้ช่วย

1) ระดับปริญญาตรี มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q4 ขึ้นไป

2) ระดับปริญญาโท มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q3 ขึ้นไป

3) ระดับปริญญาเอก มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Q3 ขึ้นไป

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญพร พรหมเมตตา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 043-754416 ภายใน 1758 E-mail : ananphorn.p@msu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิล)

ผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม